

Số: **32** /BC- HĐND

*Bắc Kạn, ngày **08** tháng 4 năm 2021*

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 (lĩnh vực Dân tộc)

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã thẩm tra Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về tổng kết hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả thẩm tra như sau:

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất với nội dung báo cáo kết quả công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, UBND tỉnh đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh để tổ chức thực hiện; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh... qua đó góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tăng cường sự đoàn kết của các dân tộc trong tỉnh.

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, không có điểm nóng tín ngưỡng, tôn giáo xảy ra; các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định; các ngành chức năng và địa phương thường xuyên phối hợp nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban Dân tộc thống nhất với những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND đề ra và bổ sung một số nội dung sau:

Một số chương trình, dự án thực hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai thực hiện có lúc, có nơi thiếu đồng bộ, chưa sát với nhu cầu thực tế cơ sở, chưa phát huy được hết hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến về các chương trình, chính sách dân tộc ở một số địa phương chưa kịp thời và thường xuyên; trình độ, năng lực, chất lượng khám, chẩn đoán và chữa bệnh của một bộ phận cán bộ y tế còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số cơ sở khám, chữa bệnh đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, sửa chữa kịp thời; một số trường học mặc dù đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tuy nhiên vẫn còn nợ một số tiêu chí; một bộ phận người có uy tín chưa phát huy

hết vai trò trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí có lúc có nơi chưa thực sự kịp thời.

Trong thời gian tới, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện, giải quyết một số nội dung sau: Tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII thành chương trình hành động cụ thể về chính sách dân tộc; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, hướng dẫn triển khai, thực hiện, kịp thời phát hiện những điểm vướng mắc chưa phù hợp trong quá trình quản lý và đầu tư... Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung chỉ đạo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các ý kiến đang trong quá trình giải quyết, kéo dài qua nhiều năm.


Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy:

- Các vị đại biểu dự kỳ họp;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;

Gửi bản điện tử:

- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: HS, VT. 

**TM. BAN DÂN TỘC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Hoàng Văn Vĩnh